

ที่ ศธ 6808/2862



คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  
กรุงเทพมหานคร 10200

12 กันยายน 2561

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ และออกแบบสัญญาครอบที่ 1  
เรียน ผู้อำนวยการ / นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค้การบริหารส่วนตำบล  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.รายละเอียดหลักสูตรต่างๆ พร้อมแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน “โครงการอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ และออกแบบสัญญาครอบที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561- กุมภาพันธ์ 2562 โดยการเผยแพร่ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท้องถิ่นต่างจังหวัด เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบการเขียนแบบการประมาณราคาการสำรวจ งานถนนชลประทานการใช้ BIM ช่วย CAD ทำแบบ แปลน รูปด้าน หน้าตัด และการออกแบบจำลองอย่างมีประสิทธิภาพ ได้อย่างรวดเร็วด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 การถอดปริมาณงานจากแบบ CAD,PDF เพื่อประมาณราคาและเข้าระบบราคากลาง

หลักสูตรที่ 2 การทำแผนที่ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Power Civil, Google Earth, GPS สำหรับงานออกแบบโยธา, คำนวณปริมาณงานดิน

หลักสูตรที่ 3 SketchUp สำหรับงานก่อสร้างและอาคาร

หลักสูตรที่ 4 การใช้ REVIT/ROBOT ออกแบบ เขียนแบบคำนวณโครงสร้าง อาคารสาธารณะต่างๆ ของทางราชการ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เห็นว่าการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและบุคลากรของท่าน ขอเรียนเชิญให้หน่วยงานท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกุลธรา 084-118-2004 โทรสาร 02-913-7121 Email: arch.silpakorn@gmail.com หรือ ดาวันโหลตเอกสารผ่านเว็บไซต์ได้ที่ <https://goo.gl/dQJZbL>

ทั้งนี้ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ และพนักงานลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมอบรมโดยไม่มีเงื่อนไขในวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ และประชาสัมพันธ์โครงการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด้านกิตติกุล)

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำนักงานเลขานุการคณะ  
โทร. 0-2433-9970  
โทรสาร. 0-2433-9971